



ที่ ศก ๐๐๐๙/๖๓๕๐

ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ  
ถนนเทพา ศก ๓๓๐๐๐

๒๗ เมษายน ๒๕๖๓

เรื่อง การเฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมการดำเนินการช่วยเหลือเกษตรกร ในพื้นที่เสี่ยงฝนทิ้งช่วง ปี ๒๕๖๓  
เรียน

สิ่งที่ส่งมาด้วย ข้อมูลแจ้งเตือนสถานการณ์ฝนทิ้งช่วง จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยกรมส่งเสริมการเกษตรได้จัดทำข้อมูลแจ้งเตือนเกษตรกรในพื้นที่ฝนตกน้อยกว่าค่าปกติว่า กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์สถานการณ์ฝนตก ระหว่างเดือนเมษายนถึงเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓ โดยคาดการณ์ว่าพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศไทยมีฝนใกล้เคียงค่าเฉลี่ยปกติ อย่างไรก็ตามมี ๓๐ จังหวัด ที่ฝนตกต่ำกว่าค่าเฉลี่ยปกติ โดยจังหวัดศรีสะเกษเป็นหนึ่งในจังหวัดที่ฝนตกต่ำกว่าค่าเฉลี่ยปกติ ประมาณร้อยละ ๕-๑๐ พร้อมมีการคาดการณ์ว่าจะเกิดฝนทิ้งช่วง ในช่วงเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

ในการนี้ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนทิ้งช่วง และการเตรียมความพร้อมในการดำเนินการช่วยเหลือเกษตรกรที่อาจประสบภัยฝนทิ้งช่วง จังหวัดศรีสะเกษ จึงขอให้อำเภอดำเนินการ ดังนี้

๑. ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้เกษตรกรเข้าใจสถานการณ์น้ำ สถานการณ์ฝน และภูมิอากาศของประเทศไทย ให้เกษตรกรเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย ท्वิต และรวดเร็ว ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น ชาวประชาสัมพันธ์ หนังสือแจ้งผู้นำชุมชน กลุ่มไลน์ เพจเฟซบุ๊กของสำนักงานเกษตรอำเภอ เป็นต้น

๒. ติดตามสถานการณ์การเพาะปลูกพืชอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยงประสบภัยฝนทิ้งช่วง พร้อมให้คำแนะนำเกษตรกรในการวางแผนการเพาะปลูกพืชในระยะเวลาที่เหมาะสม ที่มีปริมาณน้ำเพียงพอ และแนะนำให้เกษตรกรหาแนวทางกักเก็บน้ำในไร่นาเพิ่มเติม เพื่อลดความเสี่ยงที่พืชจะได้รับผลกระทบจากฝนทิ้งช่วง

๓. เมื่อมีพื้นที่ประสบภัยฝนทิ้งช่วง ให้พิจารณาเร่งรัดการรายงานความเสียหายเบื้องต้น ด้านพืช (คชภ.๑) ให้สำนักงานเกษตรจังหวัดทราบ พร้อมทั้งประสานข้อมูลให้อำเภอรายงานเหตุด่วนสาธารณสุข ให้สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดทราบ ทั้งนี้ เพื่อให้ข้อมูลสอดคล้องตรงกัน

๔. เมื่อเกิดภัยฝนทิ้งช่วงและจังหวัดประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ให้เร่งรัดดำเนินการสำรวจตรวจสอบความเสียหายและให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๖๒ โดยนำเสนอคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอำเภอ (ก.ช.ภ.๑) พิจารณาให้ความช่วยเหลือตามขั้นตอน

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสว่าง กาลพัฒน์)

เกษตรจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ

สำนักงานเกษตรจังหวัด

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร

โทร ๐-๔๕๖๑-๒๕๑๑

โทรสาร ๐-๔๕๖๑-๒๕๖๔

# แจ้งเตือน เกษตรกรบางพื้นที่ฝนตกน้อยกว่าค่าปกติ ช่วงฝนปลายฤดูแล้ว...ถึงต้นฤดูฝน ระยะ 3 เดือน

กรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกการแจ้งเตือนฝนตกระหว่าง เม.ย. - มิ.ย. 2563 (3 เดือน)

พื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศ จะ มีฝนตก ใกล้เคียงค่าปกติ

มีบางพื้นที่ฝนตกต่ำกว่าค่าเฉลี่ยปกติ 30 จังหวัด

**ระวัง**

ต่ำกว่าร้อยละ 5 - 10 จำนวน 25 จังหวัด อุบลราชธานี อำนาจเจริญ ยโสธร มุกดาหาร ศรีสะเกษ สุรินทร์ ร้อยเอ็ด นครพนม บึงกาฬ นครราชสีมา เพชรบูรณ์ นครสวรรค์ ลพบุรี ชัยนาท อุทัยธานี สิงห์บุรี อ่างทอง กาญจนบุรี ประจวบคีรีขันธ์ กระบี่ ตรัง สงขลา ปัตตานี ยะลา และ นราธิวาส

ต่ำกว่าร้อยละ 10 - 25 จำนวน 7 จังหวัด นครศรีธรรมราช พัทลุง สตูล ชุมพร สุราษฎร์ธานี ตรัง และ สงขลา



ฝนทิ้งช่วง มิ.ย. 2563



พายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง

กรมส่งเสริมการเกษตร ขอแจ้งเตือนให้เกษตรกรทราบ

ควรระวังป้องกันพืชผลเสียหาย จากพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และลูกเห็บตกในบางพื้นที่

1

2 หากทางเกษตรกรเก็บน้ำไปใช้ เนื่องจากอาจมีฝนทิ้งช่วง

